

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Văn Hưng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên Huế

Đầu năm 2019, thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp tại 5.422 xã, 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố; tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 3,3 triệu con. Hiện chỉ còn duy nhất tỉnh Ninh Thuận chưa có bệnh DTLCP.

Ở Thừa Thiên Huế: chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 70% nên công tác phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn khi mà vacxin, thuốc chưa có; trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện đã sáp nhập và thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nên không thực hiện được việc mang sắc phục, kiểm tra, giám sát, xử lý và báo cáo các trường hợp vi phạm theo Luật Thú y; tỉnh đã nhập trước khi có văn bản chỉ đạo dừng của Thủ tướng theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP.

Bệnh DTLCP (tính đến 15/7/2019) đang xảy ra trên đàn lợn của 5.711 hộ chăn nuôi, ở 497 thôn, 101 xã thuộc 9 huyện. Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là 35.682 con với tổng trọng lượng là 2.037.095 kg. Bệnh DTLCP lần đầu tiên xuất hiện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 16/3/2019 tại một hộ chăn nuôi thuộc xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, đến nay, bệnh đã xảy ra trên đàn lợn của 7.691 hộ chăn nuôi, 555 thôn, 109 xã thuộc 9 huyện. Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là 49.602 con với tổng trọng lượng tiêu hủy là 2.817.730 kg. Đã có 14 xã có bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới và 4 xã có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh, do đó nguy cơ bệnh xâm nhập vào các trang trại chăn nuôi lớn, tái phát từ các ổ dịch đã qua 30 ngày và tiếp tục lây lan là rất cao.

Để chủ động phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cấp, các

ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch khẩn cấp:

- Tiêu hủy ngay số lợn mắc bệnh ở các cơ sở chăn nuôi, thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

- Hướng dẫn và giám sát 30 ngày kể từ ngày phát dịch:

+ *Vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp (phạm vi 3km xung quanh ổ dịch):* vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ trại 1 lần/ngày trong 7 ngày đầu tiên, 3 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo.

+ *Vùng đệm (phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch):* vệ sinh tiêu độc, khử trùng với tần suất 1 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch.

- Lập các chốt kiểm dịch tạm thời để tiêu độc các phương tiện đi vào vùng dịch, hạn chế người, phương tiện ra vào vùng dịch; giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm các hành vi vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào vùng dịch; tăng cường giám sát tình hình sức khỏe đàn lợn tại các hộ nuôi trong khu vực.

- Cấp 36.029 lít hóa chất và 518 tấn vôi bột để xử lý ổ dịch và vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, xử lý hổ chôn.

- Thông kê và tổ chức cam kết thực hiện 5 không đối với các hộ chăn nuôi (không giấu dịch; không mua bán vận chuyển lợn bệnh; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt).

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện ổ dịch sớm tại cơ sở giúp cho việc tiêu hủy lợn bệnh, nghi bệnh, xác lợn do người chăn nuôi vứt ra môi trường đảm bảo kịp thời, triệt để, tránh làm phát tán, lây lan mầm bệnh.